



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ได้รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๔ ตำแหน่ง ๔ อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ และวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง ดังนี้

พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๑๐๐๑	นางสาวปาริสา พิสิทธิ์	การประเมินสมรรถนะ - ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และ - ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) โดยวิธีสอบข้อเขียน มีทั้งหมด ๑๐๐ ข้อ - เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๑.๐๐ น. - สถานที่สอบ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้นักท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม การประเมินสมรรถนะ - ความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ - เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป สถานที่สอบ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม

พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๒๐๑	นางสุจิตรา ชุมพันธ์	<p>การประเมินสมรรถนะ</p> <p>ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และ</p> <p>- ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)</p> <p>โดยวิธีสอบข้อเขียน มีทั้งหมด ๕๐ ข้อ</p> <p>- เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๑.๐๐ น.</p> <p>- สถานที่สอบ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้นักท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอัม</p> <p>การประเมินสมรรถนะ</p> <p>ความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)</p> <p>โดยวิธีสอบสัมภาษณ์</p> <p>- เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป</p> <p>- สถานที่สอบ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอัม</p>

พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๓๐๑	นางสุวรรณี สิงห์ศักดิ์ศิริ	<p>การประเมินสมรรถนะ</p> <p>- ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และ</p> <p>- ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)</p> <p>โดยวิธีสอบข้อเขียน มีทั้งหมด ๕๐ ข้อ</p> <p>- เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๑.๐๐ น.</p> <p>- สถานที่สอบ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้นักท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอัม</p> <p>การประเมินสมรรถนะ</p> <p>- ความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)</p> <p>โดยวิธีสอบสัมภาษณ์</p> <p>- เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป</p> <p>- สถานที่สอบ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอัม</p>

พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๔๐๑	นางเพลินพิศ วงศ์โสกา	<p>การประเมินสมรรถนะ</p> <ul style="list-style-type: none">- ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และ- ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) <p>โดยวิธีสอบข้อเขียน มีทั้งหมด ๕๐ ข้อ</p> <ul style="list-style-type: none">- เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๑.๐๐ น.- สถานที่สอบ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้นักท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอัม <p>การประเมินสมรรถนะ</p> <ul style="list-style-type: none">- ความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) <p>โดยวิธีสอบสัมภาษณ์</p> <ul style="list-style-type: none">- เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป- สถานที่สอบ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอัม

ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการรับสมัครฯ และเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอัมได้ตรวจสอบเอกสารตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่นพร้อมใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครภายหลังการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ หรือภายหลังการทำสัญญาจ้างไปแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอัม จักสั่งให้ผู้นั้นพ้นจากตำแหน่งทันที

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าประเมินสมรรถนะ

- ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะต้องแสดงบัตรประจำตัวผู้สมัครเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างพร้อมกับบัตรประจำตัวประชาชนทุกครั้ง
- ต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพเรียบร้อย
- ห้ามนำ กระเป๋าสะพาย โทรศัพท์ เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด เครื่องคิดเลข เครื่องคำนวณ สมุด โน้ต หนังสือ ตำรา หรือเอกสารอื่นๆ เข้าในห้องประเมินสมรรถนะโดยเด็ดขาด
- ในขณะที่ทำการประเมินสมรรถนะห้ามผู้รับการประเมินออกจากห้องโดยมิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการคุมห้องสอบ หากมีปัญหาในการทำการประเมินฯ ให้ผู้เข้ารับการประเมินฯยกมือ เพื่อให้คณะกรรมการคุมห้องสอบอนุญาตก่อนสอบถาม
- ในขณะที่ทำการประเมินฯ ห้ามส่งเสียงดัง ห้ามสอบถาม พูดคุย หรือส่งเสียงรบกวนผู้เข้ารับการประเมินคนอื่นฯ
- ห้ามผู้เข้ารับการประเมินฯเข้ารับการประเมินฯเมื่อเวลาผ่านไปแล้ว ๑๕ นาที โดยคณะกรรมการคุมห้องสอบจะยึดถือนาฬิกากลางเท่านั้น

/วัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะ...

วัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะ

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ เริ่มเวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้
นักท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม

ประกาศผลผู้ผ่านการเลือกสรร

จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ ณ ที่ทำการองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองอ้ม โดยเรียงลำดับคะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ซึ่งได้กำหนดไว้ในเงื่อนไขของประกาศรับสมัครฯ
แล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)



(นายประเสริฐ ใจเจริญรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม